



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เรื่อง มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ที่ได้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

๒. ในกรณีที่มีการร้องเรียนผู้มีตำแหน่งในระดับผู้บริหารขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส เป็นพยานหรือผู้ให้ข้อมูล

๓. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

๔. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง

๕. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิตย์ แก้วแสน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง